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“ตอบประเด็นข้อสงสัยของสมาชิก 3 ข้อ ดังตอ่ไปน้ี” 

1. การงดซือ้ทุนเรือนหุ้นจากเงินปันผล ท าไมต้องงดซื้อเพิ่ม เพราะเป็นสิทธิของสมาชิก ?   
1.1 การซื้อทุนเรือนหุ้นรายเดือน มาจากการออมเงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือน ซึ่งสมาชิกมีสิทธิเท่าเทียมกัน              

ตามระเบียบว่าด้วย “การถือหุ้น”  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราเงินเดือนของสมาชิกแต่ละคน  
1.2 การซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ เป็นการซื้อทุนเรือนหุ้นเพ่ิมจากมติคณะกรรมการในแต่ละปี โดยนำเงินปันผลที่สมาชิก

ได้รับจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี นำมาซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (เป็นการต่อยอดทุนเรือนหุ้นเพ่ิมจากเงินปันผลที่ได้รับ)                
กรณีนีไ้มไ่ดม้ีผลบังคับตามระเบียบสหกรณ์ 

การบริหารจัดการที่ผ่านมา สหกรณ์จะระดมทุนเรือนหุ้น โดยการให้นำเงินปันผลมาซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับ             
การให้สมาชิกกู้ ทำให้เกิดรายได้ส่วนต่าง ระหว่างอัตราดอกเบี้ย มาเป็นกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลคืนให้สมาชิก จึงทำให้อัตรา          
การจ่ายเงินปันผลเทียบเท่าใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ 

ปัจจุบัน อัตราการเติบโตของการให้สมาชิกกู้มีน้อยลง ซึ่งต่างกับอัตราการเติบโตของทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ           
มีเพียงพอกับการให้สมาชิกกู้แล้ว คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติให้งดซื้อทุนเรือนหุ้นเพ่ิมจากเงินปันผล แต่สมาชิกก็ยังสามารถ          
ใช้สิทธิซื้อหุ้นรายเดือนตามระเบียบสหกรณ์ได้ตามปกติ 

คณะกรรมการดำเนินการ  ตระหนักถึงความคาดหวังจากอัตราเงินปันผลประจำปีของสมาชิก  จึงมีนโยบายชะลอการเติบโต
ของทุนเรือนหุ้น และได ้ทำงานอย่างหนักในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบ ัน โดยนำเงินไปลงทุนภายนอกที่ม ีผลตอบแทนสูง                    
ทั้งนี้ การลงทุนต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติสหกรณ์ และบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน เพื่อให้ม ี
ผลตอบแทนกลับคืนมาให้สมาชิกมากที่สุดในการจ่ายเงินปันผลตามอัตราที่สมาชิกคาดหวัง 
2. โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “ออมทรัพย์รับปีใหม่ 2567” ท าไมไม่ให้ถอนจากบัญชีเก่ามาเปิดโครงการนี้ ?               

เอื้อให้กับสมาชิกที่มีเงินเยอะ ?  
นโยบายของโครงการนี้เพื่อต้องการนำเงิน “ก้อนใหม่” ที่มาเปิดบัญชี นำไปลงทุนฝากเงินกับชุมนุมสหกรณ์ฯ ในอัตรา

ดอกเบี้ยที่สูงกว่า เพื่อให้เกิดรายได้จากส่วนต่างของดอกเบี้ย และเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทาง
หนึ่ง จึงจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิการถอนเงินจากบัญชีที่มีอยู่เดิมโยกมาเปิดบัญชีโครงการนี้ (เงินก้อนเดิมของสมาชิกได้ถูกนำไป
ลงทุน และหารายได้กับสหกรณ์ เช่น ซื้อพันธบัตร หุ้นกู้ เป็นต้น) 

สหกรณ์ไม่ได้มีเจตนาเอื้อประโยชน์ให้สมาชิกที่ร่ำรวยแต่ฝ่ายเดียว แต่ต้องการเงินก้อนใหม่ไปลงทุนเพิ่ม เพื่อมีกำไรมาจัดสรร            
เผื่อแผ่สมาชิกที่มีเงินน้อยกว่าด้วย จึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกนำเงินก้อนใหม่มาฝากไว้กับสหกรณ์ด้วยการให้ดอกเบี้ย 
3%  ซึ่งสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย 
3. ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ท าเพื่อคนมีเงินฝากเยอะได้ดอกเบี้ยเยอะ ? คนมีเงินฝากน้อยได้ดอกเบี้ยน้อย ?  

อดีตก่อนที่มีโรคระบาคโควิด สหกรณ์มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นช่วงตามจำนวนเงินอยู่แล้ว                
เพื่อจูงใจให้สมาชิกนำเงินมาฝาก และให้ผลตอบแทนที ่คุ้มค่า ทำให้การบริหารด้านเงินฝากคล่องตัวขึ้น และเป็นทุนหมุนเวียน
ระยะยาวโดย 90% ของเงินที่รับฝากจากสมาชิก สามารถนำเงินไปลงทุนภายนอกได้ระยะยาว ทำให้มีผลตอบแทนสูงกลับคืนสู่
สมาชิก 

ปัจจุบัน โรคระบาคโควิดลดความรุนแรงลง  จึงมีนโยบายปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทร ัพย์พิเศษเป็นช่วงตามจำนวนเงิน
ดังเดิม  
หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงเข้าใจเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ ขอบคุณที่ท่านสมาชิกไว้วางใจและให้การสนับสนุนสหกรณ์
เสมอมา 
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